

แวดวง ลงทุน&อุตสาหกรรม

Trata00@hotmail.com



• กานต์ ทรกุลสุน

» วันก่อนกองบรรณาธิการ “ฐานเศรษฐกิจ” จัดงานเสวนา **“อัปเดตเศรษฐกิจโค้งแรก ฝ่าปัจจัยเสี่ยงครึ่งปีหลัง”** หนึ่งในวิทยากรที่ได้รับเชิญคือ **กานต์ ทรกุลสุน** ซีอีโอเอสซีจี พอลงจากรถปรากฏกายในมาดเข้มสวมแว่นดำ ใส่สูท ถือกระเป๋าเดินเข้ามาดูๆ ทำเอาบรรดาสาวๆคิดว่าจะเลบคนดังจากห้องกมมาร่วมงานด้วยหรือนี่! ที่ไหนได้เป็น “พี่กานต์” ของน้องๆเอสซีจีนี่เอง เดว่าคงยังอยู่ในช่วงรักษาตา หลังไปผ่าตัดตามาพักใหญ่ยังไม่ชินกับแสง-สี ครั้นมาถึงช่วงพักเที่ยงพี่กานต์ของน้องๆ ก็พูดถึงพื้นที่ตัวเองกำลังตั้งอยู่ในขณะนี้ว่า ทำมา 2 ปีแล้ว ตอนนี้มีพนักงานหลายคนพากันจัดฟันตามมาเป็นแถว งานนี้พี่กานต์กำลังจะบอกว่าเป็นไอดอลของหนุ่ม-สาวเอสซีจีไปแล้ว หรือกำลังจะบอกเป็นนัยว่าทำแล้วหล่อขึ้นไซ้ปะ!

» **สิริวัทธิ เสียมภักดี** ประธานคณะทำงานด้านประชาสัมพันธ์ 3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทราย ออกมาบ่นดั่งๆว่าเวลานี้อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายพบปัญหาหนักอก เนื่องจากคุณภาพอ้อยโดยรวมไม่ดีเท่าที่ควร ดูจากค่าเฉลี่ยการผลิตน้ำตาลทรายต่อตันอ้อยหลังปิดหีบฤดูการผลิตปี 2555/56 ลดลงอยู่ที่ 100.24 กิโลกรัมต่อตันอ้อย จากฤดูการผลิตปีก่อนที่ 104.63 กิโลกรัมต่อตันอ้อย หรือคิดเป็นปริมาณน้ำตาลทรายที่มีผลผลิตลดลง 4.39 กิโลกรัมต่อตันอ้อย ส่วนค่าเฉลี่ยความหวานลดลงเหลือ 11.64 ซี.ซี.เอส. จากปีก่อนอยู่ที่ 12.04 ซี.ซี.เอส. แยกลงทุกประตู ทั้งที่ผลผลิตอ้อยทะลุ 100 ล้านตัน จึงสะท้อนให้เห็นว่าในเชิงคุณภาพผลผลิตอ้อยยังน่าเป็นห่วงอยู่

ล่าสุดต้องวิ่งหาทางออกโดยให้โรงงานน้ำตาลทรายแต่ละแห่งส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายไร่องพื้นที่ให้คำแนะนำในการพัฒนาอ้อยทั้งระบบ ตั้งแต่บำรุงตอ อ้อย บำรุงดิน และหาแหล่งน้ำให้พอ ขณะที่บรรดาโรงงานน้ำตาลทราย จะสนับสนุนทางด้านเทคโนโลยีการเพาะปลูกและการจัดเก็บผลผลิตอ้อยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมปรับปรุงเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพในการหีบอ้อยเพื่อผลิตน้ำตาลทรายได้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้ชาวไร่อ้อยมีรายได้จากรากันก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าจะได้ผลที่ดีขึ้นหรือไม่

» **ควีน** หลงจากสมอ. ที่เมื่อเร็วๆนี้ **กฤษณา รวยอาจิ้น** รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม รักษาราชการแทนเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.) ออกมาจับมือกับพันธมิตร ประกาศว่าปีนี้สมอ. สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดำเนินงานด้านการรับรองระบบงานของไทย และเป็นสมาชิกขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองระบบงาน (IAF) และองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการประสานงานการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ (ILAC) ได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการ 2 เรื่องสำคัญคือ ความร่วมมือในการตรวจสอบและรับรองหน่วยตรวจสอบความ



ฐานธุรกิจ

Thansettakij

Circulation: 120,000

Section: First Section/ลงทุน-อุตสาหกรรม

วันที่: อาทิตย์ 30 มิถุนายน - พุธ 3 กรกฎาคม 2556

ปีที่: 33

ฉบับที่: 2857

หน้า: 8(ซ้าย)

Col.Inch: 36.91 Ad Value: 46,137.50

PR Value: 138,412.50

คลิป: สี่สี่

คอลัมน์: แวดวงลงทุน&อุตสาหกรรม

ใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจก ระหว่างองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก กับสมอ. และความร่วมมือในการพัฒนามาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพของประเทศไทย ระหว่างสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพและสมอ. ทำให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์ของการรับรองระบบงานมากยิ่งขึ้น เป็นการฉลอง 9 มิถุนายนวันรับรองระบบงานโลกที่เวียนมาถึงอีกปี